
 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 
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คมชัดลึก  
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ผู้จัดการออนไลน ์

เวบ็ไซตส์นุก 

 ไอ.เอน็.เอน็. นวิส ์

 

คําสัง่โยกยา้ย ผอ.รพ.   

   -เสนอข่าว นพ.สขุุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า จะทาํหนังสือย้ายผอ.คนเดิมให้กลับมารับตาํแหน่งเดิม 3 
จังหวัด คอื รพ.เลย รพ.ขอนแก่น และ รพ.กาฬสนิธุ ์ในเรว็ๆ นี้  ยืนยันว่าไม่มผีลต่อคนที่ไปรายงานตัวแล้ว หลังจากนี้

จะให้ผอ.รพ.ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่มาแสดงวิสัยทัศน์และทาํข้อตกลงการพัฒนารพ. และนาํนโยบายการสรรหาเข้าที่

ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจาํ สธ. เพ่ือออกเป็นระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน ให้มีกรรมการสรรหา มีการแสดง

วิสยัทศัน์ และประเมนิผลการทาํงานทุก 6 เดือน และ 1 ปี ถ้าทาํงานไม่ได้ตามเป้ากจ็ะมีเหตุผลย้ายออก สาํหรับ นพ.

บรรพจน์ เดิมรักษาการ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ เมื่อมี พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา มาเป็น ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ กใ็ห้อยู่ รพ.

กาฬสนิธุต์ามเดมิ เพียงแต่ไม่ต้องรักษาการ ผอ.แล้ว ส่วนที่ นพ.เกรียงศักดิ์ จะร้องเรียนนายกฯ หากมคีาํสั่งย้าย ยืนยัน

ว่าปฏบิตัติามกฎ ไม่มใีครกดดนั และยินดรัีบผดิชอบแต่เพียงผู้เดยีว 

     ด้าน นพ.บรรพจน์ สวุรรณชาติ ผอ.รพ.กาฬสินธุ ์ที่ถูกโยกย้ายไปรพ.เลย กล่าวว่า ผวจ.กาฬสนิธุไ์ด้ชะลอหนังสือ

ลาออกไว้ก่อน และรอดูการทบทวนการโยกย้าย ขณะนี้ ได้ลาพักร้อน 30 วัน เพ่ือรอดูการพิจารณาคาํสัง่  

ไทยรัฐ ไทยโพสต ์

 มตชิน 

    -เสนอข่าว ที่ห้องประชุม รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย

คณะแพทย์และพยาบาล รพ.ชุมแพ จัดพิธต้ีอนรับ พญ.ดวงพร อศัวราชันย์ ที่ย้ายมาเป็น ผอ.รพ.ชุมแพ และพิธีส่ง 

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกยีรต ิไปดาํรงตาํแหน่ง ผอ.รพ.ขอนแก่น  

     นพ.เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า พร้อมจะบริหาร รพศ.ขนาดใหญ่ เน้นความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการของประชาชน 

จัดการสาธารณสขุแบบไร้รอยต่อ บริหารแบบกระจายศักยภาพ ให้ความช่วยเหลือ รพช.ต่างๆ ให้มีศักยภาพบริการ

สงูขึ้น ส่วนเร่ืองที่อาจมคีาํสั่งย้ายกลับที่เดมินั้น ยังไม่เหน็คาํสั่ง และเร่ืองย่ืนหนังสอืถงึนายกรัฐมนตรียังไม่ขอพูดเพราะ

เป็นเหตกุารณท์ี่ยังมาไม่ถงึ 

ไทยรัฐ      -เสนอข่าว นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ซึ่งถูกย้ายไปเป็นผอ.รพ.พระปกเกล้า กล่าวว่า การโยกย้ายคนที่เป็น

ข้าราชการทุกคนต้องยอมรับคาํสั่งและปฏบิัติตาม พร้อมที่จะทาํงานร่วมกบับุคลากรในรพ.ทุกระดับ เพ่ือความสขุและ

สขุภาพที่ดขีองประชาชน 

      ด้าน นพ.โมลี วนิชสวุรรณ ประธานชมรม  รพศ./รพท. กล่าวว่า หากปลัด สธ.ออกหนังสอืให้ผอ.รพศ.ในพ้ืนที่ที่มี

ปัญหากลับไปเหมอืนเดมิ กถ็อืว่าเป็นเร่ืองด ีอย่างไรกต็ามจะรอดูหนังสอืคาํสั่งย้ายว่าจะออกมาได้ช่วงไหน 

ผู้จัดการออนไลน ์    -เสนอข่าว นพ.ธรีพงศ์ ตุนาค ผอ.รพ.เลย และรก.แทนผอ.กองบริหารการสาธารณสขุ กล่าวถึงกรณีมีข้อสงสยัเร่ือง

ไม่มีการแต่งตั้งผอ.รพ.ตราด ทาํให้ตาํแหน่งว่าง ว่า ได้ย้ายจากผอ.รพ.ตราด มารก.ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข

ตั้งแต่ปี 2560 และมีการแต่งตั้ง นพ.สพุจน์ แพรนิมิตร เป็นผอ.รพ.ตราดแล้วตั้งแต่ปี 2560 แล้ว ส่วนที่คาํสั่งระบุ

เช่นนั้น เพราะยังมชีื่ออยู่ในบญัชี จ.ตราด ส่วนที่แต่งตั้งเป็นผอ.รพ.เลยด้วยนั้น เป็นเพียงการแขวนตาํแหน่งผอ.รพ.เลย 

เพราะหากรับตาํแหน่งผอ.กองบริหารการสาธารณสขุ เท่ากบัเป็นการลดขั้น จึงยังใช้ตาํแหน่งผอ.รพ.เลย แต่มาปฏบิัติ

หน้าที่ผอ.กองบริหารการสาธารณสขุ และหากนพ.บรรพจน์ มารพ.เลย กจ็ะปฏบิตัหิน้าที่เป็นผอ.รพ.เลยจริง แต่ที่ใช้ว่า

รักษาราชการแทน เพราะนพ.บรรพจน์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดบัซี 10 ซึ่งสงูกว่าผอ.รพ. จึงใช้ว่ารักษาการผอ.รพ.      

 ร่าง พ.ร.บ.จดัเก็บเงินสมทบ 

มตชิน     -เสนอข่าว แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.จัดเกบ็เงินสมทบเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ

สาธารณสขุของหน่วยบริการภาครัฐในระบบหลักสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ.... นั้น สธ.ตั้งคณะยกร่างกฎหมายซึ่งมีตัวแทน

จากหลายหน่วยงาน รวมถึงตัวแทนจาก ก.การคลัง ประกอบด้วย สาํนักงานเศรษฐกจิการคลัง กรมสรรพสามิต กรม

ศุลกากร ทราบมาว่า สธ.เสนอร่างกฎหมายเพ่ือบรรจุวาระเข้าสู่ที่ประชุม ครม. แล้ว ดงันั้นคงไม่ต้องมกีารหารือเป็นการ

เฉพาะระหว่าง 2 กระทรวงอกี หากกฎหมายผ่านการพิจารณาตามขั้นตอน และประกาศบังคับใช้ ก.การคลังพร้อมที่จะ

ปฏบิตัติาม 

แนวหน้า     -เสนอข่าว นพ.พินิจ หิรัญโชต ิในฐานะคณะกรรมการหลักประกนัและที่ปรึกษากรรมาธกิารสาธารณสขุ สนช. กล่าว

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจําวนัที ่9 ตุลาคม 2561 

สํานกัสารนเิทศ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
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ว่า หน่วยบริการมีทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องให้ความเสมอภาคกัน ไม่เหน็ด้วยที่จะจัดเกบ็เงินสมทบให้ภาครัฐอย่าง

เดยีว และรายละเอยีดที่เขยีนไว้ในแต่ละมาตราทาํให้มคีวามสบัสน หลักการของร่างพ.ร.บ.นี้ เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ แต่

ไปสร้างภาระกบัคนสบูบุหร่ีที่เป็นต้นเหต ุ

ผู้จัดการรายวัน     -เสนอบทความ พญ.เริงฤดี ปธานวนิช รองผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ให้

ความเหน็ว่า การเกบ็ภาษีบุหร่ีเพ่ือมาช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ไม่พอและไม่คุ้มค่ากบัความสญูเสยี

ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากภาระโรคจากบุหร่ี โดยงานวิจัยของสาํนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ปี 

2552 พบว่าความสูญเสยีทางเศรษฐศาสตร์จากการสบูบุหร่ีมมีากถึง 7 หมื่นกว่าล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในประมาณ 15-20% ส่วนการวจิัยของตน ปี 2559 พบค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการรักษา

โรคที่เกดิจากบุหร่ีของผู้ป่วยในประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท คร่ึงหนึ่งเป็นผู้ป่วยในระบบบตัรทอง หากประมาณการโดย

อ้างองิข้อมูลปี 2552 ค่าใช้จ่ายเฉพาะผู้ป่วยในอยู่ที่ 10% ในปี 2559 ความสญูเสยีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกดิจากบุหร่ี

น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2 แสนกว่าล้านบาท ขณะที่ภาษีที่เกบ็จากบุหร่ีในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 6 หมื่นกว่าล้านบาทเท่านั้น 

ดงันั้น ทางออกคอืต้องป้องกนัไม่ให้คนสบูบุหร่ีหรือรณรงคใ์ห้เลิกสบู และการเกบ็ภาษีเพ่ิมต้องทาํให้ราคาบุหร่ีเพ่ิมขึ้น

และมมีาตรการป้องกนัไม่ให้ไปสบูบุหร่ีที่ราคาถูกกว่าด้วย 

       ด้าน ดร.อานนท ์ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์คณะสถิติประยุกต์ นิด้า กล่าวว่า เหน็ด้วยที่จะเกบ็ภาษีบุหร่ีนาํมาช่วยเหลือ

กองทุนบัตรทอง แต่การเกบ็ได้เพียง 3-4 พันล้านบาทต่อปี อาจไม่เพียงพอ เพราะระบบบัตรทองเป็นสทิธปิระโยชน์

แบบปลายเปิด และไม่มกีารร่วมจ่าย และการเกบ็ภาษีเพ่ือวัตถุประสงคเ์ฉพาะ (Earmark Tax) เป็นการเปิดช่องไปสู่การ

ใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์เหมือนที่เคยเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วกบั สสส. และ สปสช. และเป็นวิธทีี่ไม่ย่ังยืน     ควรเกบ็ภาษี

สรรพสามิตแล้วไปผ่านระบบงบประมาณตามปกติ และควรเกบ็ภาษีเหล้า เบียร์ นํา้อัดลมและนํา้หวาน ที่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสขุภาพด้วย  

 แพทยแ์ผนไทยขอบรรจุ ขรก. 

มตชิน เดลินิวส ์

 แนวหน้า สปริงนวิส ์

สาํนักข่าวอศิรา  

ผู้จัดการออนไลน์  

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

เวบ็ประชาชาตธิรุกจิ 

Innnews, Bangkok Post 

    -เสนอข่าว ที่ศูนย์บริการประชาชน ทาํเนียบรัฐบาล ชมรมลูกจ้างแพทย์แผนไทย (ประเทศไทย) ประมาณ 80 คน นาํ

โดย นายธราธร อศัว์วัธรวรโชติ ประธานชมรม ย่ืนหนังสือถึงนายกฯ ขอความเป็นธรรมและพิจารณาจัดสรรตาํแหน่ง

บรรจุข้าราชการ สธ. สายงานแพทย์แผนไทย เพ่ือให้เท่าเทยีมกนัในทุกวิชาชีพ และแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์แผน

ไทยในหน่วยบริการของรัฐ ตลอดจนสร้างขวัญและกาํลังใจให้ลูกจ้างชั่วคราว พกส. พรก. และจพ.สาธารณสขุ ตาํแหน่ง

แพทย์แผนไทย ที่ปฏบิตังิานในหน่วยบริการสาธารณสขุของรัฐ โดยมี นายพุทธพิงษ์ ปุณณกนัต์ รองเลขาธกิารนายกฯ 

ฝ่ายการเมือง มารับหนังสือแทน และกล่าวว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในเร่ืองนี้  จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

สธ. ก.พ. และสาํนักงบประมาณ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

สวท. สาํนักข่าวไทย 

สยามรัฐ 

เทศกาลกินเจ 

      -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล  วิปุลากร รก.อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลกนิเจ นอกจากคาํนึงถึงความ

ปลอดภัยของวัตถุดบิประเภทผกัและผลไม้ก่อนนาํปรงุอาหาร ด้วยการล้างให้สะอาดทุกคร้ัง เพ่ือป้องกนัสารเคมตีกค้าง

หรือการปนเป้ือนของเชื้ อจุลินทรีย์ก่อโรค และใช้ผักปลอดสารพิษปรุงอาหาร ยังควรเน้นบริโภคผัก ผลไม้ ข้าวกล้อง 

ถั่ว งา เต้าหู้ เหด็ต่างๆ ลดหวาน มนั เคม็ เล่ียงทอด ผดันํา้มนัเย้ิม แป้งเลียนแบบเนื้อสตัว์ 

สยามรัฐ      -เสนอข่าว จนท.สธ.พังงา ร่วมรณรงคก์ารงดใช้ถุงพลาสตกิและกล่องโฟม เพ่ือลดภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และ

รณรงคใ์ห้ผู้ประกอบการเหน็โทษของภาชนะที่บรรจุ และหันมาใช้ภาชนะที่สามารถย่อยสลายได้ 

ไทยรัฐ      -เสนอข่าว นพ.ปรารถนา ประสงคด์ ีนพ.สสจ.ชัยนาท แนะการกนิเจให้ถูกสขุลักษณะและหลักโภชนาการ เล่ียงการ

กนิเนื้อสตัว์เทยีมและบะหมี่กึ่งสาํเรจ็รปู เพ่ิมผกัผลไม้หลากส ีล้างให้สะอาดก่อนปรงุ ก่อนกนิ 

 

สาํนักข่าวไทย 

นมแม ่

       -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล  วิปุลากร รก.อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีที่สื่อออนไลน์เสนอให้บริจาคนํา้นมแม่

ให้กบัแม่ที่ไม่มนีํา้นมเพียงพอที่จะเล้ียงลูก ว่า การแจกจ่ายกนัเองเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทาํและไม่ถูกต้อง ไม่สนับสนุนให้

ทาํตาม 

       ด้าน พญ.อัมพร  เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และโฆษก สธ. กล่าวว่า นมแม่จากการบริจาคมีความ

จาํเป็นสาํหรับเดก็คลอดก่อนกาํหนด หรือทารกนํา้หนักตัวน้อยผิดปกติ หรือเดก็ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องได้รับการ

ผ่าตัดเกี่ยวกับลาํไส้ แต่ต้องเป็นนมแม่บริจาคที่ผ่านกรรมวิธีตรวจและฆ่าเชื้ อโรคแล้วตามมาตรฐาน มีระบบธนาคาร
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นํา้นม (MILK BANK) ที่เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ และมกีารกาํกบัดูแลอย่างใกล้ชิด 

 

เวบ็ไซต ์thailandplus 

ชาชงกระเจ๊ียบแดง 

      -เสนอข่าว นพ.มรตุ  จิรเศรษฐสริิ รก.อธบิดกีรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า อาหารเจมักมแีป้งและนํา้มันเป็น

หลัก แนะนาํเคร่ืองดื่มสมุนไพรกระเจี๊ยบแดง ที่มสีารกลุ่ม Anthocyanins และวิตามนิซี มฤีทธิ์ต้านอนุมูลอสิระ เหมาะที่

จะใช้ป้องกนัโรคเร้ือรัง อาท ิโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู ไขมนัในในเลือดสงู และโรคหัวใจ นอกจากนี้  จากรายงาน

การศึกษาพบว่า การดื่มชาชงจากกระเจี๊ยบแดงเป็นเวลา 2 เดอืน จะสามารถลดความดันโลหิตได้ และหากรับประทาน

ตดิต่อกนัมากกว่า 4 เดอืน จะสามารถลดไขมนัชนิดไตรกลีเซอไรดไ์ด้ นอกจากนี้  การรับประทานสารสกดักระเจี๊ยบแดง 

1,000 มก./วัน ต่อเนื่อง 3 เดอืน สามารถลดคอเลสเตอรอลชนิดเลวได้ อย่างไรกต็าม ต้องระมัดระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่

มกีารทาํงานของไตบกพร่องรุนแรง และอาจทาํให้คนธาตุอ่อนท้องเสยีได้ หากมีข้อสงสยัสอบถามได้ที่ 02 5917007 

ต่อกองวิชาการและแผนงาน หรือศึกษาข้อมูลในแอปลิเคช่ันสมุนไพรไทย (Thai Herbs ) 

 

มตชิน  Thaipbs 

สาํนักข่าวไทย  NBT 

ผจก.ออนไลน ์

ไทยรัฐ 

โพสตทู์เดย์ 

คกก.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์

     -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ คร้ังที่ 2/2561 ว่าที่ประชุมกาํหนดแนวทางของคณะกรรมการฯ ในระดับจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

เพราะถอืเป็นมาตรการสาํคญัที่ทาํให้การควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์สาํเรจ็ โดยขณะนี้มีการจัดตั้งแล้ว 42 แห่ง และ

จะจัดตั้งให้ครบทุกจังหวัดก่อนสิ้นปี 2561 เพราะในปีใหม่นี้จะเน้นการควบคุมอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในชนบท 

      ด้าน นพ.สวุรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ร่างแนวทางปฏิบัติการควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ระดับจังหวัด ควรมีการประชุมคณะกรรมการทุก 3 เดือน โดยบูรณาการกับการประชุมคณะกรรมการชุด

อื่นๆ ที่มีผวจ.เป็นประธาน มอบหมายให้หน่วยราชการและภาคประชาสังคมร่วมรับผิดชอบแผนงานต่างๆ ตาม

ยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ชาต ิ       

 

ไทยโพสต ์

สยามรัฐ 

 

เทคนิควอยตา้ 

     -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธบิดกีรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เทคนิควอยต้า (VOJTA THERAPY) ใช้อย่าง

แพร่หลายในเยอรมน ีส่วนประเทศไทยได้นาํมาใช้กบักลุ่มผู้ป่วยเดก็ ตั้งแต่ปี 2556 และเร่ิมใช้กบักลุ่มผู้ป่วยผู้ใหญ่ในปี 

2559 โดยสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้กรมการแพทย์ ส่งเสริมและ

พัฒนาบุคลากรในการนาํเทคนิคดงักล่าวนี้มาใช้เพ่ือฟ้ืนฟูกลุ่มคนพิการและผู้สงูอายุที่มปัีญหาด้านการเคล่ือนไหว  

       นพ.ศกัรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.สถาบนัสริินธรฯ กล่าวว่า ปัจจุบันสถาบันฯ นาํเทคนิคดังกล่าวมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย 

โดยหลักการของเทคนิคนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกดิการเคล่ือนไหวร่างกายแบบอตัโนมัต ิหากทาํการกระตุ้นการเคล่ือนไหว

ตามธรรมชาตแิบบซํา้ๆ บ่อยๆ จะทาํให้เกดิการเชื่องโยงระหว่างเส้นประสาทส่วนปลายสมองและไขสนัหลังขึ้นใหม่ได้ 

 

กรงุเทพธรุกจิ 

ไทยโพสต ์ มตชิน 

 

สนบัสนุนระบบไฟฟ้า รพ.สต. 

       -เสนอข่าว จากการประชุมของสธ.กับก.พลังงานและกองทุนเพ่ือการพัฒนาและอนุรักษ์พลังงาน รมว.พลังงาน

เหน็ชอบสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทติย์จากกองทุนพลังงานเพ่ิมเติมให้รพ.สต.ที่มีไฟฟ้า แต่มีปัญหาไฟดับ 

ไฟตก และไฟฟ้าไม่เสถยีร นอกเหนือจากรพ.สต.ที่ยังไม่มไีฟฟ้าใช้ 227 แห่ง สป.สธ.จึงส่งหนังสอืถึงสสจ. 24 จังหวัด 

ให้ลงนามและส่งเอกสารไปยังไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ ภายในวันที่ 26 ก.ย.2561 เพ่ือกองบริหารการสาธารณสุข

รวบรวมส่งกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และให้ส่งเอกสารตัวจริงไปยังที่ปรึกษากองทุนฯ ภายในวันที่ 28 

ก.ย. 2561 

 

ไทยโพสต ์

Bangkokbiznews 

ศูนยผ่์าตดัโรคอว้น รพ.วชิระภูเก็ต 

      -เสนอข่าว ศูนย์ผ่าตดัลดอ้วน ลดโรค รพ.วชิระภเูกต็ ร่วมกบัหน่วยโภชนาการและหน่วยกายภาพบาํบัด รพ.วชิระ

ภเูกต็ เชิญผู้ป่วยโรคอ้วน ผู้ที่มคีวามเสี่ยงโรคอ้วนและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกจิกรรมงานประชุมวิชาการวชิระภเูกต็

ร่วมใจ ต้านภัยโรคอ้วน คร้ังที่ 2 “เปล่ียนชีวิตใหม่คนอ้วน” ในวันที่ 29 ต.ค. 2561 ตั้งแต่ 08.30 – 15.00 น. ณ ห้อง

ประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่มฯ ชั้น 6 รพ.วชิระภเูกต็ สอบถามและลงทะเบยีนร่วมงานได้ที่ 083 – 969 3687         

 

สยามรัฐ 

ประชมุวิชาการ รพ.ราชวิถ ี

     -เสนอข่าว รพ.ราชวิถจีะจัดประชุมวิชาการคร้ังที่ 30 ประจาํปี 2562 หัวข้อ “The best for the most reform to smart 

hospital” ระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ. 2562 โดยในส่วนภาคประชาชน จะจัดวันที่ 22 ก.พ. 2562 ตั้งแต่ 09.00-
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16.30 น. ผู้สนใจเข้ารับฟังความรู้ เร่ืองสขุภาพได้ที่ห้องประชุม ชั้น 11 และ 12 อาคารเฉลิมพระเกยีรติฯ รพ.ราชวิถ ี

ลงทะเบยีนได้ที่ www.rajavithi.go.th/rj/meeting โดย32ไม่เสยีค่าใช้จ่าย 

 วนัลา้งมือโลก 

เดลินวิส ์

คอลัมน์: หมายเหตุ

ประชาชน 

 

    -เสนอบทความ ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผอ.สาํนักสุขาภิบาลอาหารและนํา้ กรมอนามัย กล่าวว่า สมัชชาใหญ่แห่ง

สหประชาชาตกิาํหนดให้วันที่ 15 ต.ต.ของทุกปี เป็นวันล้างมอืโลก เน้นการจัดกจิกรรมในรปูแบบ "ขอให้ทุกคนมีมือที่

สะอาด : Let's give everyone a clean hand" โดยมผีลการศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบว่า การล้างมอืด้วยนํา้และสบู่ที่ถูก

วิธเีพียง 20 วินาท ีสามารถป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ด ีลดโอกาสการตดิเชื้อได้ถงึ 50% 

 เสนอแกอุ้บติัเหตุเป็นวาระแห่งชาติ 

เดลินวิส ์       -เสนอข่าว นพ.วิทยา ชาตบิญัชา ผอ.ศูนย์ความร่วมมอืแห่งองคก์ารอนามัยโลกและรพ.ขอนแก่น ประธานแผนงาน

สนับสนุนการป้องกนัและแก้อบุตัเิหตจุราจรระดบัจังหวัด กล่าวในการเสวนาหัวข้อ "วิบตัถินนไทยในสายตาชาวโลก" ว่า 

รัฐยังไม่ได้ให้ความสาํคญักบัเร่ืองความปลอดภัยทางถนนมากนัก เหน็ได้จากที่ไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนปฏริูปประเทศ

หรือยุทธศาสตร์ชาต ิ   

      ด้าน นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ ผู้จัดการแผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความ

ปลอดภัยทางถนน กล่าวว่า ในช่วงต้นปี 2562 จะเกดิการเปล่ียนแปลงทางการเมอืงคร้ังใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งเร่ืองการ

เกดิอบุตัเิหตเุป็นปัญหาสาํคญัมาก  จึงต้องการเสนอให้พรรคการเมอืงต่าง ๆ มาร่วมกนัแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ด้วยกนั 

 

ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าว

รอบอาณาจักร 

 

โรคฉ่ีหนู 

    -เสนอข่าว นพ.สมิต ประสนันาการ นพ.สสจ.อุดรธานี เผยว่า ช่วงปลายฝนต้นหนาวมักพบผู้ป่วยโรคฉ่ีหนูเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนควรหลีกเล่ียงการแช่นํา้เป็นเวลานาน กรณีมีบาดแผลที่เท้าห้ามลงนํา้โดยเดด็ขาด หากเล่ียงไม่ได้ควรสวม

รองเท้าบูต๊ หรือรองเท้ากนันํา้ หากสงสยัว่าเป็นโรคฉ่ีหนูควรพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใน 48 ชม. เพ่ือ

การรักษาที่ได้ผล โรคฉ่ีหนูติดต่อสู่คนโดยการรับประทานอาหารและนํา้ที่ปนเป้ือนเชื้ อโรค หรืออาจเข้าทางผิวหนังที่มี

บาดแผลหรือเย่ือบุที่ปาก หลังรับเชื้อ 2-7 วัน ผู้ป่วยจะมอีาการไข้สงู หากอาการรนุแรงจะเสยีชีวิตได้ 

 

ข่าวสด  

คอลัมน์ รุ้งตดัแวง 

แพทยร์ะบบ AI 

     -เสนอข่าว สาํนักงานประกนัสขุภาพของจีน ระบุว่า มกีารนาํเทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์ (AI) จากฮ่องกงมาช่วยแก้ไข

ปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่ทางด้านการแพทย์ มีชื่อว่า "ผิงอัน คุณหมอแสนดี" โดยให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลด้านสุขภาพ 

พร้อมประวัต ิอาการเจบ็ป่วย และตรวจวัดค่าสขุภาพพ้ืนฐาน ระบบจะประเมนิและส่งข้อมูลไปให้แพทย์วินิจฉัยโรค และ

ออกใบสั่งยาให้ผู้ใช้เดนิทางไปซื้อได้เอง พบว่ามผู้ีเข้ามาใช้บริการขอคาํปรึกษาถงึ 5 แสนคน/วัน และมผู้ีลงทะเบยีนเป็น

ลูกค้าแล้วกว่า 228 ล้านคน        

 ศูนยส์มุนไพรเพือ่สุขภาพ 

กรมประชาสมัพันธ ์

 

    - เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธานเปิดศูนย์สมุนไพรเพ่ือสขุภาพ มูลนิธ ิรพ.เจ้าพระยา

อภัยภเูบศรฯ สาขา รพ.สมุทรปราการ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑส์มุนไพรเพ่ือสขุภาพ และบริการข้อมูลข่าวสาร

ด้านสมุนไพรแก่ประชาชน ส่งเสริมตลาดการค้าสมุนไพร ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยมี

ผลิตภัณฑ์ครอบคลุม ตั้งแต่ยา อาหาร เวชสาํอาง และยังพัฒนานวัตกรรมจากองค์ความรู้ดั้งเดิมคือ ธาตุเจ้าเรือน มา

แนะนาํประชาชนในการดูแลสขุภาพของตนเองและครอบครัว 

 

 

http://www.rajavithi.go.th/rj/meeting%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2

